

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRỰC TUYẾN

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố tăng cường tiếp nhận, giải quyết hồ sơ để nghị cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử qua dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm chi phí, giảm thời gian chờ đợi cho công dân, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, công dân số trên địa bàn tỉnh.



Lực lượng công an thực hiện quy trình cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Chủ động đăng ký cấp đổi CCCD gắn chip điện tử qua dịch vụ công trực tuyến ở nhà nên khi anh Nguyễn Xuân Trọng, xã An Thanh (Quỳnh Phụ) đến trụ sở Công an huyện đã được các cán bộ hỗ trợ thực hiện ngay các bước tiếp theo. Anh Trọng chia sẻ: Khi đến đây tôi chỉ mất mấy phút để lần tay, chụp ảnh, hoàn thiện các thủ tục và cũng không nghĩ công nghệ số lại nhanh như vậy. Việc làm này hạn chế tình trạng ùn tắc, chúng tôi không phải xếp hàng chờ đợi nên tiết kiệm nhiều thời gian.

Thiếu tá Đoàn Trung Kiên, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết: Công an huyện và công an các xã, thị trấn, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Đề án 06 đến tất cả thôn, tổ dân phố; đồng thời, bố trí lực lượng hỗ trợ người dân đăng ký hồ sơ cấp CCCD qua dịch vụ công trực tuyến. Tại trụ sở Công an huyện, tỷ lệ công dân đã đăng ký cấp CCCD gắn chip điện tử trực tuyến đạt khoảng 50%, số còn lại khi đến đây cán bộ tiếp tục hướng dẫn mọi người thực hiện các quy trình đăng ký trên môi trường mạng nên thuận lợi, nhanh chóng. Thời gian tới, lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền về những tiện ích từ việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến nói chung, cấp CCCD trực tuyến nói riêng; bố trí cán bộ về từng xã, thị trấn hướng dẫn, hỗ trợ cấp tài khoản định danh điện tử... góp phần sớm hoàn thành các mục tiêu Đề án 06 đặt ra.

Xương) cho biết: Khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tôi được cán bộ hướng dẫn đăng ký cấp CCCD trực tuyến qua dịch vụ công rất nhanh chóng. Chỉ chờ đợi một thời gian ngắn hồ sơ được tiếp nhận và thực hiện các bước tiếp theo đồng thời được cấp tài khoản định danh điện tử mà không phải kê khai thêm bất kỳ nội dung gì.

Thiếu tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Để đăng ký cấp CCCD trực tuyến, trước hết người dân phải có tài khoản định danh điện tử, tài khoản định danh điện tử của công dân đến cấp bộ chỉ thu nhận văn tay, chụp ảnh là hoàn thiện quy trình. Cùng với cấp CCCD trực tuyến, cán bộ đồng thời thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử, hướng dẫn tải và cài đặt VNeID trên điện thoại di động cho công dân. Chị Nguyễn Thị Hoàn, xã Quốc Tuấn (Kiến

trục hành chính trên môi trường mạng cho người dân.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, hồ sơ đăng ký cấp CCCD qua dịch vụ công trực tuyến chiếm tỷ lệ khá cao và khi công dân đến cấp bộ chỉ thu nhận văn tay, chụp ảnh là hoàn thiện quy trình. Cùng với cấp CCCD trực tuyến, cán bộ đồng thời thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử, hướng dẫn tải và cài đặt VNeID trên điện thoại di động cho công dân. Chị Nguyễn Thị Hoàn, xã Quốc Tuấn (Kiến

Quy trình đăng ký cấp căn cước công dân qua cổng dịch vụ công:

- Bước 1:** Tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công Bộ Công an (công dân có thể truy cập vào trang <http://dichvucong.gov.vn> hoặc <http://dichvucong.bocongan.gov.vn>) để đăng ký tài khoản.
- Bước 2:** Đăng nhập, truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia (đối với công dân đã có tài khoản định danh điện tử có thể đăng nhập bằng ứng dụng VNeID).
- Bước 3:** Chọn mục nộp hồ sơ trực tuyến;
- Bước 4:** Nhập từ khóa "cấp lại thẻ căn cước công dân, cấp đổi thẻ căn cước công dân..." vào ô tìm kiếm; sau đó bấm nút tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị mục cần tìm, người dân chỉ việc chọn làm thủ tục tại cấp tỉnh hoặc cấp huyện.
- Bước 5:** Chọn nộp hồ sơ.
- Bước 6:** Chọn lý do thực hiện.
- Bước 7:** Kiểm tra lại thông tin, chọn cơ quan tiếp nhận (cấp tỉnh hoặc cấp huyện) sau đó tích vào ô "Đồng ý và tiếp tục".
- Bước 8:** Chọn ngày đến nộp hồ sơ, nhập mã xác nhận, tích vào ô "Tôi xin chịu trách nhiệm về lời khai trên" sau đó tích vào nộp hồ sơ.
- Bước 9:** Công dân đến đúng địa điểm, thời gian đã đăng ký, thực hiện các thủ tục tiếp theo để được cấp CCCD gắn chip điện tử.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh: Kết quả cấp CCCD gắn chip điện tử là cơ sở quan trọng để Thái Bình đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06, vì vậy Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thành phố chủ động về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD trực tuyến, phục vụ người dân một cách tốt nhất. Nhiệm vụ này phù hợp xu hướng phát triển công nghệ số hiện nay, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; đồng thời phục vụ đặc lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần không nhỏ trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử.

NGUYỄN HÌNH - TRỊNH CƯỜNG

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Trong thư gửi hội nghị cán bộ và tế năm 1955, Bác Hồ viết: Y học càng phải dựa trên nguyên tắc: khoa học, dân tộc và đại chúng. Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cơ sở y học cũng nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc "đông" và thuốc "tây". Mong các cơ sở y học cố gắng thi đua, làm tròn nhiệm vụ.

Thực hiện lời dạy của Bác, cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đã tiếp nối truyền thống, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn; trở thành điểm sáng trong khám chữa bệnh đa khoa bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại và phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trào chất lượng - nhận niềm tin

Mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, xẹp đốt sống L1, L4, ông Phạm Văn Thuyền, phường Phú Khánh (thành phố Thái Bình) nhập viện điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình. Tại đây, ông được kết hợp điều trị giữa y học cổ truyền và y học hiện đại. Sau gần 20 ngày ổn định, ông được xuất viện. Ông Phạm Văn Thuyền chia sẻ: Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, tôi cảm thấy rất thoải mái. Ở đây, các bác sĩ không chỉ nhiệt tình, trách nhiệm mà còn kết hợp đồng trị y và điều trị rất hiệu quả. Các bác sĩ vừa xoa bóp bấm huyệt, châm cứu vừa kết hợp tuệ, uống thuốc và tập phục hồi chức năng. Đến nay, được ra viện tôi rất thoải mái.

Là bệnh viện hạng II tuyến tỉnh, với phương châm trao chất lượng - nhận niềm tin, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đã gắn việc học và làm theo Bác vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo để đánh giá hiệu quả công tác khám chữa bệnh. Nhờ đó, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao, số lượng bệnh nhân tăng trưởng. Trung bình mỗi năm, Bệnh viện tiếp nhận điều trị khoảng 35.000 lượt người, điều trị ngoại trú, nội trú cho trên 12.000 lượt bệnh nhân.

Bác sĩ Bùi Quốc Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình cho biết: Trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện đã không ngừng phát triển, đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Nếu trước đây Bệnh viện chủ yếu điều trị y học cổ truyền với các bệnh mạn tính, thì nay ngoài việc phát huy những bài thuốc hay, phương thuốc quý, khám chữa bệnh đa khoa y học cổ truyền, Bệnh viện còn triển khai mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào khám chữa bệnh, kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại để điều trị những bệnh khó, phức tạp, tăng hiệu



Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình sử dụng máy châm cứu điều trị cho người bệnh.

quả điều trị, giảm lượng bệnh nhân chuyển tuyến, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Khai thác thế mạnh của y học hiện đại, Bệnh viện còn đẩy mạnh khám và điều trị các bệnh chuyên khoa lý: mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa, da liễu; đồng thời triển khai các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc như: châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, cấy chỉ. Sự đa dạng các phương pháp khám, điều trị đã tạo được niềm tin, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, từ đó từng bước nâng cao vị thế của Bệnh viện.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng

Để thực hiện hiệu quả việc kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, Bệnh viện xác định tập trung mũi nhọn vào việc đào tạo nhân lực; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; chú trọng phát triển những kỹ thuật mới... Cụ thể, Bệnh viện đã liên kết với một số trường, bệnh viện chữa bệnh đặc biệt, số lượng bệnh nhân tăng trưởng, kỹ thuật chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế; đầu tư nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh, sản xuất và bảo chế thuốc như: máy chụp X-quang kỹ thuật số, siêu âm, nội soi tiêu hóa, điện tim, máy massage, đèn hồng ngoại, máy châm cứu, hệ thống sắc thuốc tự động (máy sắc thuốc đóng gói tự động, máy sắc thuốc viên hoàn cứng, máy đóng trà túi lọc). Cùng với đó là việc đầu tư các trang thiết bị phục hồi chức năng kết hợp với nhiều bài thuốc cổ truyền để điều trị cho những người mắc các bệnh mạn tính, các bệnh lý về xương khớp... Những nhân viên giỏi, Bệnh viện còn triển khai thêm một số kỹ thuật mới như: điều trị giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư, tiêm nội khớp, tiêm xơ búi trĩ và điều trị hỗ trợ bệnh nhi tự kỷ bằng phương pháp điện

châm, thủy châm. Việc triển khai các kỹ thuật mới, chuyên sâu đã góp phần điều trị thành công cho nhiều trường hợp bị liệt nửa người, đau thần kinh tọa, trí não, phục hồi chức năng cho người sau tai biến giúp người bệnh cải thiện sức khỏe, tìm lại được niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống và tạo được niềm tin đối với các dịch vụ của Bệnh viện.

Thực hiện lời dạy của Bác: "Luong y phải như từ mẫu", Bệnh viện còn phát động các phong trào thi đua, trong đó có phong trào "Tích cực rèn luyện y đức, nâng cao y thuật". Qua đó nhằm kiểm tra, giám sát thái độ phục vụ, đánh giá sự hài lòng của người dân khi đến khám chữa bệnh để người bệnh được thụ hưởng nền y tế chuyên nghiệp trong môi trường thân thiện nhất.

Với những kết quả đạt được năm 2022, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai. Bác sĩ Bùi Quốc Khánh cho biết thêm: Để thực hiện tốt công tác điều trị, chăm sóc cho người bệnh, chủ động ứng dụng các kỹ thuật, thành tựu y học tiên tiến vào công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện sẽ triển khai các kỹ thuật mới, chuyên sâu như: hút ổ viêm, áp xe phần mềm, nhũ dịch khớp gối, tiêm nội khớp, điều trị cho bệnh nhân mạn tính về cơ xương khớp; phát triển kỹ thuật chuyên khoa răng hàm mặt, da liễu, mắt, phục hồi răng thẩm mỹ; tác động cột sống, phục hồi chức năng cho người bệnh... Bên cạnh đó, phát triển nhà thuốc bệnh viện đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc tân dược trong điều trị, bảo đảm kết hợp hiệu quả giữa y học cổ truyền với y học hiện đại; duy trì 11 chế phẩm đông dược, triển khai thêm một số chế phẩm dạng cốm, chè tan, viên hoàn mềm và nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất dạng cao thuốc thay cho các chế phẩm thuốc hoàn cứng đang sử dụng tại Bệnh viện.

HOÀNG LANH

Tích cực đổi mới không gian trường, lớp

Trường, lớp chính là không gian mà học sinh gắn bó nhiều nhất chỉ sau gia đình. Để tạo thêm hứng thú, ấn tượng cho học sinh, rất nhiều ý tưởng trang trí trường, lớp được hình thành. Hoạt động này vừa giúp thầy cô, học trò phát huy thêm tính sáng tạo vừa góp phần gắn kết tình cảm yêu trường.

Năm học 2022 - 2023, khu tiểu học của Trường Tiểu học và THCS Nam Hưng (Tiền Hải) thực hiện xây dựng công trình trường học mới nên không gian của nhà trường bị thu hẹp. Toàn bộ dãy nhà hai tầng cũ và cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng. Nhưng với tinh thần tích cực, sáng tạo và hướng đến mục tiêu mang lại cho các em một không gian học tập thân thiện, sạch đẹp hơn, thầy và trò nhà trường đã tích cực trang trí đổi mới không gian trường, lớp. Thấy giáo Lê Hồng Chuyên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết:

Để mang đến cho học sinh một không gian trường, lớp an toàn, sáng tạo, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường đã tận dụng tối đa các khoảng trống, hành lang để thiết kế trang trí cho phù hợp với điều kiện và không gian của nhà trường. Các góc theo chủ đề, góc sáng tạo được thầy cô chăm chút, trang trí tỉ mỉ với mong muốn truyền dạy cho học sinh tính khoa học, ngăn nắp, bảo đảm mỹ quan không gian trường học. Nhà trường cũng tăng cường giáo dục cho học sinh tinh thần giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn. Hàng ngày, hàng tuần vệ sinh trường lớp, trồng cây, chăm sóc, bảo vệ cây, lao động cải tạo khuôn viên trường, lớp.

Ông Lương Chiến Thành, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiền Hải cho biết: Phong trào đổi mới không gian trường, lớp được các đơn vị trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng và triển khai hiệu quả, điển

hình là Trường Tiểu học và THCS Nam Hưng, Trường Tiểu học và THCS Vũ Lăng, Trường Tiểu học Đông Hoàng... Có thể khẳng định, xây dựng không gian trường, lớp an toàn, sáng tạo, hiệu quả không chỉ làm thay đổi màu sắc, diện mạo mà còn nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao ý thức, đổi mới tư duy của cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân trên địa bàn huyện đối với công tác xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn, xanh, sạch đẹp. Cô giáo Bùi Thị Thúy, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Các lớp đều có sự sáng tạo trong trang trí lớp học theo từng chủ đề, thông qua đó, các em phát huy được năng lực bản thân. Nhà trường có tiêu chí đánh giá để các lớp làm căn cứ khi trang trí, cuối kỳ, ban thi đua chấm, xếp loại các lớp. Qua đợt kiểm tra vừa qua, nhà trường đã đánh giá cao về sự đổi mới sáng tạo không gian lớp học của các khối lớp, kết quả có 1 lớp xếp loại xuất

Tại thành phố Thái Bình, mặc dù khuôn viên nhỏ hẹp nhưng các nhà trường luôn sáng tạo để đổi mới không gian trường, lớp, góp phần nâng cao chất lượng các tiết học. Với Trường THCS Phú Xuân, ngay từ đầu năm Ban giám hiệu đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh với nội dung "trang trí lớp học thân thiện" nhằm xây dựng môi trường học tập an toàn, xanh, sạch đẹp. Cô giáo Bùi Thị Thúy, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Các lớp đều có sự sáng tạo trong trang trí lớp học theo từng chủ đề, thông qua đó, các em phát huy được năng lực bản thân. Nhà trường có tiêu chí đánh giá để các lớp làm căn cứ khi trang trí, cuối kỳ, ban thi đua chấm, xếp loại các lớp. Qua đợt kiểm tra vừa qua, nhà trường đã đánh giá cao về sự đổi mới sáng tạo không gian lớp học của các khối lớp, kết quả có 1 lớp xếp loại xuất



Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nam Hưng (Tiền Hải) hào hứng mỗi khi đến trường.

sắc, 3 lớp xếp thứ nhất khối, 14 lớp xếp loại khá, tốt. Không chỉ dừng lại ở một thời điểm, hoạt động trang trí lớp học, chăm sóc cây xanh vẫn được các lớp thường xuyên quan tâm để lớp học luôn sáng, xanh và đẹp, để trường học giống như gia đình thứ hai của các em học sinh.

Hiện nay, phong trào đổi mới không gian trường, lớp đang được 100% các trường

học trên địa bàn tỉnh hưởng ứng và tích cực tham gia. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Từ ý nghĩa cũng như kết quả đạt được, thời gian tới, học luôn sáng, xanh và đẹp, để trường học giống như gia đình thứ hai của các em học sinh.

cao chất lượng giáo dục. Không gian sạch sẽ, thoáng đãng, cây xanh rợp mát cùng với hoa tươi khoe sắc là năng lượng tích cực để "mỗi ngày đến trường là một ngày vui" đối với giáo viên và học sinh; đồng thời đây còn là thông điệp giáo dục, nâng cao ý thức của học sinh về bảo vệ môi trường sống ngay từ bậc học nhỏ nhất.

DẶNG ANH